



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองสวัสดิการสังคม ฝ่ายพัฒนาชุมชน งานส่งเสริมพัฒนาชุมชน โทร. ๗๒๓

ที่ ๕๕๑ / ๒๕๖๐

วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐

เรื่อง สรุปรายงานการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระหว่างผู้บริหารเทศบาลและคณะกรรมการชุมชน  
เรียน ปลัดเทศบาล/เรียน นายกเทศมนตรี  
เรียน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

สรุปรายงานการสัมมนา ผู้บริหารเทศบาลและคณะกรรมการชุมชนในวันศุกร์ที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๐ ดังนี้

ผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ จำนวน ๒๙ คน  
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมสัมมนา

เจ้าหน้าที่หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมสัมมนา จำนวน ๑๐ คน

ผู้นำชุมชน คณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนเข้าร่วมสัมมนา จำนวน ๘๙ คน

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

### วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

รองนายกเทศมนตรี (นายสมศักดิ์ พุ่มพวง) เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระหว่างผู้บริหารเทศบาลและคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมชั้น ๙ สำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ด โดยมีเรื่องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาทราบ ดังนี้

- นำเสนอวีดิทัศน์ผลการดำเนินโครงการอบรมสัมมนาด้านการพัฒนาชุมชน หลักสูตร “ส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนา ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดขอนแก่น จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดหนองคาย

### วาระที่ ๒ สรุปรายงานการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระหว่างผู้บริหารเทศบาลและคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

มติที่ประชุม รับรองรายงานการสัมมนาฯ

### วาระที่ ๓ ปัญหาเสพติดและอาชญากรรมในชุมชน

#### ๑) สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค ๑

นายชาติรี จันแรง ผู้แทน ปปส. ภาค ๑ รายงานสถานการณ์เกี่ยวกับปัญหาเสพติดของจังหวัดนนทบุรี ดังนี้

๑. สถานะความรุนแรงของปัญหาเสพติดในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ในรอบการประเมินสถานะความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชน เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เปรียบเทียบกับวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ดังนี้

จังหวัดนนทบุรี มี ๖๒๕ หมู่บ้าน / ชุมชน แบ่งเป็นแต่ละประเภท ดังนี้

๑. หมู่บ้าน/ชุมชน ประเภทไม่มีปัญหา (ประเภท ก) เดิมมีจำนวน ๓๒๓ หมู่บ้าน/ชุมชน ในรอบการประเมินมีจำนวน ๓๐๘ หมู่บ้าน/ชุมชน ลดลงจำนวน ๑๕ หมู่บ้าน/ชุมชน
๒. หมู่บ้าน/ชุมชน ประเภทมีปัญหาน้อย (ประเภท ข) เดิมมีจำนวน ๑๖๘ หมู่บ้าน/ชุมชน ในรอบการประเมินมีจำนวน ๒๑๓ หมู่บ้าน/ชุมชน เพิ่มขึ้นจำนวน ๔๕ หมู่บ้าน/ชุมชน
๓. หมู่บ้าน/ชุมชน ประเภทมีปัญหาปานกลาง (ประเภท ค) เดิมมีจำนวน ๘๐ หมู่บ้าน/ชุมชน ในรอบการประเมินมีจำนวน ๔๖ หมู่บ้าน/ชุมชน ลดลงจำนวน ๓๔ หมู่บ้าน/ชุมชน
๔. หมู่บ้าน/ชุมชน ประเภทมีปัญหาหนัก (ประเภท ง) เดิมมีจำนวน ๕๔ หมู่บ้าน/ชุมชน ในรอบการประเมินมีจำนวน ๕๘ หมู่บ้าน/ชุมชน เพิ่มขึ้นจำนวน ๔ หมู่บ้าน/ชุมชน

เขตพื้นที่เทศบาลนครปากเกร็ด มี ๖๓ ชุมชน แบ่งเป็นแต่ละประเภท ดังนี้

๑. หมู่บ้าน/ชุมชน ประเภทไม่มีปัญหา (ประเภท ก) เดิมมีจำนวน ๕๔ หมู่บ้าน/ชุมชน ในรอบการประเมินมีจำนวน ๔๗ หมู่บ้าน/ชุมชน ลดลงจำนวน ๗ หมู่บ้าน/ชุมชน
๒. หมู่บ้าน/ชุมชน ประเภทมีปัญหาน้อย (ประเภท ข) เดิมมีจำนวน ๔ หมู่บ้าน/ชุมชน ในรอบการประเมินมีจำนวน ๑๑ หมู่บ้าน/ชุมชน เพิ่มขึ้นจำนวน ๗ หมู่บ้าน/ชุมชน
๓. หมู่บ้าน/ชุมชน ประเภทมีปัญหาปานกลาง (ประเภท ค) เดิมมีจำนวน ๑ หมู่บ้าน/ชุมชน ในรอบการประเมินไม่มีหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีปัญหา
๔. หมู่บ้าน/ชุมชน ประเภทมีปัญหาหนัก (ประเภท ง) เดิมมีจำนวน ๔ หมู่บ้าน/ชุมชน ในรอบการประเมินมีจำนวน ๕ หมู่บ้าน/ชุมชน เพิ่มขึ้นจำนวน ๑ หมู่บ้าน/ชุมชน

สถานะความรุนแรงของปัญหาเสพติดในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ในรอบการประเมินสถานะความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชน เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เปรียบเทียบกับวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ลดลงเนื่องจากหมู่บ้าน/ชุมชนไม่มีปัญหาจำนวนลดลง ในขณะที่หมู่บ้าน/ชุมชน ที่มีปัญหาน้อย ปัญหาปานกลาง และมีปัญหาหนัก มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ในส่วนเขตพื้นที่เทศบาลนครปากเกร็ด มี ๕ ชุมชน ที่มีปัญหาเสพติด ซึ่งสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค ๑ จะนำรายชื่อชุมชนดังกล่าวมาให้เทศบาลนครปากเกร็ด เพื่อให้ประกอบในการวางแผนการขับเคลื่อนปัญหาเสพติดต่อไป

๒. การขับเคลื่อนงานแก้ไขปัญหาเสพติด ตามแนวประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคงปลอดภัยเสพติด สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค ๑ มีแนวคิดที่จะขยายงานการแก้ไขปัญหาเสพติดตามแนวทางศาสตร์พระราชา โดยยึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน โดยจะลงมาสนับสนุนการแก้ไขปัญหาเสพติดในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองและเทศบาลนคร เนื่องจากในภาพรวมมีการแพร่ระบาดของยาเสพติดเป็นจำนวนมาก ซึ่งสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค ๑ จะพิจารณาคัดเลือกชุมชนที่มีปัญหาเสพติดขั้นรุนแรงเป็นอันดับต้นๆ ที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการนำร่องในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด ประมาณ ๓ -๔ ชุมชน โดยจะนำแนวทางศาสตร์พระราชา ยึดตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เข้ามาแก้ไขปัญหาเสพติด เพื่อยกระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ให้เป็นกองทุนแม่ของแผ่นดิน

๓. สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค ๑ จัดระบบการรายงานการแก้ไขปัญหาเสพติด เพื่อให้ศูนย์ยาเสพติดจังหวัด ศูนย์ยาเสพติดอำเภอ เทศบาลทุกแห่ง โดยเฉพาะเทศบาลเมืองและ

เทศบาลนคร รายงานข้อมูลการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน

นโยบายการเปิดโอกาสให้ผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา ในอดีตการแก้ไขปัญหายาเสพติดจะใช้มาตรการด้านการปราบปรามเข้าสู่กระบวนการจับกุมและในระบบเรือนจำ แต่ในปัจจุบันนี้มีการพัฒนาตัวยาเสพติดใหม่ๆ ขึ้นมาทดแทนยาเสพติดตัวเดิมที่หายไป ทำให้มีผู้ติดยาเสพติดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผู้ติดยาเสพติดไม่สามารถเลิกได้ด้วยตนเอง จะต้องได้รับการบำบัดรักษาอย่างถูกต้อง ในอนาคตกระทรวงสาธารณสุข จะรับบทบาทหน้าที่ในการดูแลผู้ติดยาเสพติด ซึ่งจะกำหนดแนวทางและการบำบัดรักษา โดยพยายามลดปริมาณการใช้ยาเสพติด และการบำบัดรักษา เนื่องจากในเบื้องต้นผู้เสพยาเสพติดเป็นผู้ป่วยสถานที่บำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ได้แก่ ค่ายบำบัดของอำเภอปากเกร็ด โรงพยาบาลปากเกร็ด ซึ่งโรงพยาบาลปากเกร็ด มีคลินิกรองรับผู้ติดยาเสพติดที่สมัครใจเข้ารับการบำบัดรักษา โดยจะมีการคัดกรองจำแนกสถานะผู้ติดยาเสพติดเพื่อส่งเข้ารับการบำบัดรักษาตามขั้นตอน ฝ่ายประธานกรรมการชุมชน หากบุตร หลานหรือประชาชนในชุมชนติดยาเสพติดก็ถือว่ายังไม่มีคามผิดทางกฎหมาย เพื่อเปิดโอกาสให้เข้ารับการบำบัดรักษา เว้นแต่กรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าจับกุมผู้ติดยาเสพติดได้แต่ไม่ยอมรับผิด ก็จะดำเนินการตรวจปัสสาวะเพื่อตรวจหาสารเสพติด หากผลการตรวจพบสารเสพติด ก็จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค ๑ ขอเสนอในที่ประชุมให้เทศบาลนครปากเกร็ด จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อขับเคลื่อนงานเกี่ยวกับยาเสพติด ในด้านการป้องกันการบำบัดรักษา และแนวทาง กระบวนการ ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตพื้นที่ โดยบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ก็จะลดปัญหาดังกล่าวได้อย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

ชุมชนปากเกร็ดร่วมใจ ๙ (นายธำรงค์ จันทร์สุกรี) ชุมชนที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง

นายชาติรี จันแรง ผู้แทน ปปส. ภาค ๑ ชุมชนที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ในเบื้องต้นต้องทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนในชุมชนก่อนว่าในการขับเคลื่อนการทำงานมีกระบวนการอย่างไรและกำหนดเป้าหมายให้ชัดเจน โดยการดำเนินการขั้นตอนแรกอาจจะอยู่ในรูปแบบของกองทุนความเข้มแข็งไปพลางก่อน หากชุมชนใดมีความประสงค์จะเข้าร่วมกองทุนแม่ของแผ่นดิน สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค ๑ จะมีงบประมาณลงมาสนับสนุน และมีวิทยากรมาให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนต่างๆ ในการดำเนินการ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค ๑ หรือประสานโดยตรงได้ที่ นายชาติรี จันแรง โทร. ๐๘ ๑๕๘๔ ๐๒๕๑

นายชาติรี จันแรง ผู้แทน ปปส. ภาค ๑ ยินดีรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากประธานกรรมการชุมชน เพื่อนำไปประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขและปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

## ๒) สถานีตำรวจภูธรปากเกร็ด

ร้อยตำรวจเอกอัศวิน สุภิชะ ผู้แทนสถานีตำรวจภูธรปากเกร็ด การจราจรในพื้นที่เทศบาลนครปากเกร็ด ค่อนข้างหนาแน่น โดยเฉพาะถนนแจ้งวัฒนะและถนนติวานนท์ ปัญหาหลักๆ ที่ร้องเรียนส่วนใหญ่ มักจะเป็นปัญหาการจอดรถกีดขวางการจราจร เป็นลักษณะของรถจร และรถของชุมชน ในเบื้องต้นจะดำเนินการประชาสัมพันธ์ และมาสู่กระบวนการจับกุมโดยการบังคับล้อ บันทึกการจับกุมและการเสียค่าปรับ ซึ่งเป็นการแก้ไข

ปัญหาในช่วงระยะสั้นและจะเกิดปัญหาในลักษณะนี้ตลอด หากมีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ตำรวจจราจร เทศบาล และชุมชน ก็จะสามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวเป็นรูปธรรมได้มากยิ่งขึ้น ในปัจจุบันนี้ มีนโยบายของหน่วยเหนือให้สถานีตำรวจภูธรปากเกร็ด จัดตั้งชุดเคลื่อนที่เร็วเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรบริเวณ ถนนแจ้งวัฒนะ ถนนติวานนท์ โดยการบังคับล้อของรถที่จอดทิ้งไว้ การจับกุมการขับรถยนต์

ในส่วนของรถเก่าที่จอดทิ้งไว้ในชุมชนเป็นระยะเวลานานๆ หากชุมชนมีความประสงค์ที่จะให้ สถานีตำรวจภูธรปากเกร็ด ดำเนินการ ขอให้ทำหนังสือประสานมาที่งานจราจรสถานีตำรวจภูธรปากเกร็ด โดยตรง หรือผ่านทางเทศบาลนครปากเกร็ด เพื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้ใช้เป็นหลักฐานในสนับสนุนรถยกเพื่อเคลื่อนย้าย แต่ทางชุมชนต้องมีพื้นที่ในการเก็บรถ เนื่องจากสถานที่ที่เก็บของกลางในส่วนของสถานีตำรวจภูธรปากเกร็ด จะเก็บไว้ในพื้นที่เอกชนซึ่งต้องเสียค่าใช้จ่าย

ร้อยตำรวจเอกอัศวิน สุภิชะ ผู้แทนสถานีตำรวจภูธรปากเกร็ด ยินดีรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะ จากประธานกรรมการชุมชน เพื่อนำไปประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไข และปรับปรุงการดำเนินงานให้มี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

### ๓) ประธานชมรมวินมอเตอร์ไซค์อำเภอปากเกร็ด

นายสมศักดิ์ ต่างใจ ประธานชมรมวินมอเตอร์ไซค์อำเภอปากเกร็ด แจ้งผลการดำเนินงานให้ ผู้เข้าร่วมสัมมนาทราบ ดังนี้

ในขณะนี้ชมรมวินมอเตอร์ไซค์อำเภอปากเกร็ด อยู่ระหว่างการตรวจสอบมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ที่ไม่จดทะเบียนป้ายเหลือง การเช่าเสื้อวิน และทะเบียนป้ายขาว ตามวินต่างๆ ภายในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด เช่น วินอัมพรไพศาล วินเมืองทอง วินสุขาประชาสรรค์ ๒ หากพบก็จะประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการจับกุม

ชุมชนบ้านใหม่สมานฉันท์ ๗ (พันตำรวจโท สัมฤทธิ์ โกษณงค์) ผู้ขับขี่วินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง วินเมืองทอง วังผ่าไฟแดง และวังย่อนครเป็นประจำ อาจทำให้ผู้โดยสารได้รับอันตราย

นายสมศักดิ์ ต่างใจ ประธานชมรมวินมอเตอร์ไซค์อำเภอปากเกร็ด สำหรับผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์ รับจ้างวินเมืองทอง วังผ่าไฟแดง และวังย่อนคร จะดำเนินการตรวจสอบ หากพบการกระทำดังกล่าวก็จะดำเนินการ ลงโทษตามระเบียบ

ชุมชนบ้านใหม่สมานฉันท์ ๑ (นายสังข์ พักแบน) ตามระเบียบมีข้อกำหนดการแต่งกายของผู้ขับขี่ มอเตอร์ไซค์รับจ้างหรือไม่ เนื่องจากในปัจจุบันนี้แต่งกายไม่สุภาพ และไม่สวมหมวกกันน็อคในขณะที่วิ่งรับส่งผู้โดยสาร

นายสมศักดิ์ ต่างใจ ประธานชมรมวินมอเตอร์ไซค์อำเภอปากเกร็ด นโยบายการประชุมระหว่าง กรรมการขนส่ง และเจ้าหน้าที่ตำรวจ ผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้าง ต้องใส่รองเท้าหุ้มส้น นุ่งกางเกงขายาว รวมทั้งผู้ขับขี่ และผู้โดยสารต้องสวมหมวกกันน็อค โดยในขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ดำเนินการกวาดล้างจับกุมในกรณีดังกล่าว

สหกรณ์หมู่บ้านกฤษดานนคร (นางจรงค์ นียมแก้ว) ในขณะนี้ผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างภายใน หมู่บ้านกฤษดานนคร มีปริมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

นายสมศักดิ์ ต่างใจ ประธานชมรมวินมอเตอร์ไซค์อำเภอปากเกร็ด กรณีหมู่บ้านกฤษดานนคร ผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างมีปริมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน สามารถทำเรื่องเสนอมาที่นายอำเภอ ปากเกร็ด เพื่อจะได้ตรวจสอบและดำเนินการ

นายสมศักดิ์ ต่างใจ ประธานชมรมวินมอเตอร์ไซค์อำเภอปากเกร็ด ยินดีรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากประธานกรรมการชุมชน เพื่อนำไปประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขและปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

วาระที่ ๔ กองสรรพาวุธเบา กองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน  
ไม่มีผู้แทนเข้าร่วมการสัมมนาฯ

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนนทบุรี (กอ.รมน.)

จำลอง เอกสำอาง เอมอ้า ผู้แทนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนนทบุรี (กอ.รมน.)

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนนทบุรี (กอ.รมน.) มีแนวทางในการปฏิบัติการ

แก้ไขปัญหายาเสพติดไปในทิศทางเดียวกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค ๑ โดยในขณะนี้ จังหวัดนนทบุรี ปัญหายาเสพติดมีแนวโน้มเป็นพื้นที่สีแดง หากประธานกรรมการชุมชน คณะกรรมการชุมชน มีเบาะแสเกี่ยวกับยาเสพติด โปรดประสานได้ที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนนทบุรี (กอ.รมน.), สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค ๑ และหน่วยงานฝ่ายปกครอง เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติด

จำลอง เอกสำอาง เอมอ้า ผู้แทนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนนทบุรี (กอ.รมน.)

ยินดีรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากประธานกรรมการชุมชน เพื่อนำไปแก้ไขและปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เทศบาลนครปากเกร็ด

นางสุขศรี เดชฤดี ประธานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเทศบาลนครปากเกร็ด แจ้งผลการดำเนินงานให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาทราบ ดังนี้

๑. กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติ กำหนดให้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเทศบาลนครปากเกร็ด มีสมาชิกอย่างน้อยจำนวน ๑๒,๕๐๐ คน โดยในปัจจุบันนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเทศบาลนครปากเกร็ด มีสมาชิก ณ วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๐ จำนวน ๙,๑๑๑ คน ได้แก่ ตำบลบางตลาด จำนวน ๒,๖๙๔ คน ตำบลบางพูด จำนวน ๒,๓๗๑ คน ตำบลบ้านใหม่ จำนวน ๑,๘๑๓ คน ตำบลปากเกร็ด จำนวน ๑,๕๐๘ คน และตำบลคลองเกลือ จำนวน ๗๒๕ คน ขอให้ประธานกรรมการชุมชน คณะกรรมการชุมชน ประชาสัมพันธ์ให้สตรีผู้มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ ๑๕ ปี บริบูรณ์ สมัครเป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งการเป็นสมาชิกจะได้รับสิทธิประโยชน์ และสวัสดิการต่างๆ มากมาย

๒. สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สามารถส่งโครงการเงินทุนหมุนเวียน (เงินกู้) ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยมีขั้นตอนดังนี้

- ส่งโครงการเงินทุนหมุนเวียน (เงินกู้) ที่อาสาสมัครในชุมชนภายในวันที่ ๕ ของทุกเดือน
- คณะทำงานเทศบาลนครปากเกร็ด จะพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการภายในวันที่ ๑๕ ของทุกเดือน
- คณะอนุกรรมการอำเภอปากเกร็ด พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการ (นายอำเภอปากเกร็ด เป็นประธาน)

- คณะทำงานจังหวัด พิจารณาให้ความเห็นชอบ ทุกวันที่ ๒๕ ของเดือน
- คณะอนุกรรมการจังหวัดพิจารณาอนุมัติโครงการ (ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน)
- ผู้เสนอโครงการจะต้องเปิดบัญชีเงินฝาก และทำสัญญาคุ้มเงินพร้อมทั้งทำสัญญาค้ำประกัน

๓. อำเภอปากเกร็ด มีโครงการขอรับการสนับสนุนประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๕๑ โครงการ

๔. เทศบาลนครปากเกร็ด มีโครงการขอรับการสนับสนุนประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๑๒

โครงการ ผ่านความเห็นชอบจากคณะทำงานเทศบาลนครปากเกร็ด และคณะอนุกรรมการอำเภอปากเกร็ด แล้ว  
จำนวน ๖ โครงการ ได้แก่

- |                                     |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| ๑. โครงการ SWEET AND SNOW           | ๒. โครงการซ่อมรถยนต์              |
| ๓. โครงการขายของชำ ชักผ้าหยอดเหรียญ | ๔. โครงการขายสลากกินแบ่ง (ต่อยอด) |
| ๕. โครงการสลากกินแบ่งเอื้ออาทร      | ๖. โครงการสลากกินแบ่งเกษะนนท์     |

สำหรับอีก ๖ โครงการ คณะกรรมการ จะพิจารณาให้ความเห็นชอบในวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๐

เนื่องจากส่งโครงการกลับไปแก้ไข ได้แก่

- |                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| ๑. โครงการสตรีเย็บผ้าโหล          | ๒. โครงการถ่ายเอกสารแม่บ้านมีอาชีพ    |
| ๓. โครงการขายผ้าบาติก             | ๔. โครงการกลุ่มผ้ามัดย้อม             |
| ๕. โครงการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เดคูพาท | ๖. โครงการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากเกล็ดปลา |

นางสุขศรี เดชฤดี ประธานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเทศบาลนครปากเกร็ด ยินดีรับฟังปัญหา  
และข้อเสนอแนะจากประธานกรรมการชุมชน เพื่อนำไปแก้ไขและปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ  
มากยิ่งขึ้น

#### เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอำเภอปากเกร็ด

นายเอกศิษฐ์ ศรีวิเศษ ประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอำเภอปากเกร็ด  
รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาทราบ ดังนี้

๑. ความคืบหน้าของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง สำหรับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง  
ที่ผ่านกระบวนการพิจารณาแล้วแต่ยังไม่ได้รับการโอนเงิน เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงประธานบอร์ดของ  
สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ โดยประมาณกลางเดือนเมษายน ๒๕๖๐ จะมีการประชุม  
เพื่อพิจารณาอนุมัติวงเงินการเพิ่มทุนของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่ผ่านกระบวนการพิจารณาแล้วและ  
กองทุนชุมชนที่จัดตั้งใหม่ โดยในขณะนี้ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ ดำรงตำแหน่งเป็นประธานบอร์ดของสำนักงาน  
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

๒. โครงการประชารัฐ ภายใต้โครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ตามแนวทาง  
ประชารัฐ สำหรับโครงการประชารัฐจะดำเนินการในรูปแบบการรวมกลุ่มหรือเดี่ยวก็ได้ แต่มีเงื่อนไขว่าต้องมี  
การหมุนเวียนของแหล่งเงินทุน การสร้างงาน สร้างรายได้ และมีสถานที่ประกอบการ ในส่วนอำเภอปากเกร็ด  
มีกองทุนเข้าร่วมหุ้นร่วมทุน จำนวน ๕๙ หมู่บ้าน/กองทุน ดำเนินการโครงการตลาดประชารัฐอำเภอปากเกร็ด  
ของดีวิถีอินทน์ โดยเช่าตลาดศรีปากเกร็ดของเทศบาลนครปากเกร็ด เป็นสถานที่ดำเนินการระยะเวลา ๑๐ ปี

ผลการดำเนินงานโครงการตลาดประชารัฐอำเภอปากเกร็ด ของตีวีนนท์

๑. โครงการตลาดประชารัฐอำเภอปากเกร็ด ของตีวีนนท์ จะเปิดให้พ่อค้า – แม่ค้า ขายฟรี โดยไม่คิดค่าเช่าตั้งแต่วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๐ – ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เป็นเวลา ๑ เดือน เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างอาคารทำให้ขาดรายได้ในห้วงระยะเวลาดังกล่าว

๒. โครงการตลาดประชารัฐอำเภอปากเกร็ด ของตีวีนนท์ มีสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับผู้มาใช้บริการ อาทิเช่น ร้านจำหน่ายสินค้า จำนวน ๑๗๐ ร้าน ศูนย์อาหารที่สะอาดและถูกสุขลักษณะ ระบบโซล่าเซลล์ เครื่องล้างจานอัตโนมัติ ห้องน้ำชาย – หญิง ห้องน้ำคนพิการชาย – หญิง ที่ติดแอร์คอนดิชั่นทุกห้อง โดยใช้เครื่องสุขภัณฑ์จากประเทศญี่ปุ่นที่มีระบบปรับอุณหภูมิและแรงดันของน้ำ และในอนาคตจะมีร้านธงฟ้ามาจำหน่ายสินค้าราคาถูก รวมทั้งมีการบริการสัญญาณเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย (WIFI) ในโครงการด้วย

๓. ในขณะนี้โครงการตลาดประชารัฐอำเภอปากเกร็ด ของตีวีนนท์ มีแผงจำหน่ายสินค้าคงเหลือจำนวน ๒๐ แผง หากท่านสนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะกรรมการบริหารตลาดประชารัฐ

๔. ในขณะนี้โครงการตลาดประชารัฐอำเภอปากเกร็ด ของตีวีนนท์ มีรถรางนำเที่ยว จำนวน ๔ คัน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตเทศบาลนครปากเกร็ดและเกาะเกร็ด ซึ่งจะเริ่มต้นจุดแรกที่วัดกุฎ โดยมัคคุเทศก์น้อยจากโรงเรียนวัดกุฎ นำนักท่องเที่ยวกราบไหว้ขอพรหลวงพ่อบรมหาพรหม หลวงพ่อสำเร็จ พระนอน และศาลพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ฯ และนั่งรถรางออกมาตามถนนสายวัฒนธรรม (ถนนภูมิเวท) เข้าสู่วัดกลางเกร็ด และวัดสนามเหนือ เพื่อกราบไหว้ขอพรพระนอน และชมพิพิธภัณฑ์ในสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (รัชกาลที่ ๒) พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๓) และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๕) จากนั้นแวะพักรับประทานอาหารและซื้อของฝากที่ตลาดประชารัฐอำเภอปากเกร็ด ของตีวีนนท์ นั่งรถรางกลับไปวัดกุฎเพื่อลงเรือไปเที่ยวชมเกาะเกร็ด กราบไหว้ขอพรพระนันทมุนินทร์ พระพุทธรูปประจำจังหวัดนนทบุรี และพิพิธภัณฑ์ที่วัดปรมัยยิกาวาส รวมทั้งชมแหล่งวัฒนธรรมเชิงอนุรักษ์ของเกาะเกร็ด

๕. ธนาคารออมสิน เปิดบริการสินเชื่อให้กับพ่อค้า – แม่ค้า ในโครงการตลาดประชารัฐ เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ ในวงเงินไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท/คน อัตราดอกเบี้ยร้อยละหนึ่ง ผ่อนชำระ ๓ ปี โดยไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน

ชุมชนประชาชื่น (นายทรงศักดิ์ จันทโชติ) ขอสอบถามเกี่ยวกับโครงการตลาดประชารัฐอำเภอปากเกร็ด ของตีวีนนท์ ดังนี้

๑. กองทุนที่เข้าร่วมทุนร่วมกับโครงการตลาดประชารัฐอำเภอปากเกร็ด ของตีวีนนท์ ถ้าไม่ได้ขายสินค้าจะมีค่าตอบแทนและผลประโยชน์อย่างไร

๒. คณะกรรมการตลาดประชารัฐ มีการเลือกตั้งหรือยัง เลือกตั้งโดยวิธีใด และมีค่าตอบแทนหรือไม่

นายเอกศิษฐ์ ศรีวิเศษ ประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอำเภอปากเกร็ด

๑. กองทุนที่ร่วมทุนร่วมกับโครงการตลาดประชารัฐอำเภอปากเกร็ด ของตีวีนนท์ จะได้สิทธิแผงขายสินค้า จำนวน ๑ แผง/๑ กองทุน หากกองทุนใดไม่มีความประสงค์ที่จะขายสินค้าแต่ให้ส่วนกลางบริหาร ก็จะได้ค่าตอบแทนจำนวน ๒,๑๐๐ บาท/เดือน

๒. คณะกรรมการบริหารตลาดประชารัฐมีการเลือกตั้งตามระเบียบโดยผ่านมติของผู้ร่วมหุ้นร่วมทุนเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๑๙ ท่าน โดยบริหารงานตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙ และมีค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการ

นายเอกศิษฐ์ ศรีวิเศษ ประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอำเภอปากเกร็ด ยินดีรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากประธานกรรมการชุมชน เพื่อนำไปแก้ไขและปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

วาระที่ ๕ ปัญหาเกี่ยวกับสาธารณูปโภคในชุมชน (หน่วยงานสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้อง)

๑) สำนักงานการประปานครหลวง นนทบุรี

นายธวัชชัย สง่าเพชร ผู้แทนสำนักงานการประปานครหลวงนนทบุรี ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาทราบ ดังนี้

สำนักงานการประปานครหลวงนนทบุรี วางท่อประปาใหม่ พร้อมกับการวางท่อระบายน้ำของแนวทางหลวงนนทบุรี ช่วงห้าแยกปากเกร็ด - แยกศรีสมาน อาจส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนที่ใช้น้ำ หากพี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการวางท่อประปาในบริเวณดังกล่าว โปรดประสานสำนักงานการประปานครหลวงนนทบุรี ได้ตลอดเวลา เนื่องจากมีทีมงานซ่อมบำรุงเฉพาะกิจที่จะเข้าไปดำเนินการแก้ไขได้ทันที

นายธวัชชัย สง่าเพชร ผู้แทนสำนักงานการประปานครหลวงนนทบุรี ยินดีรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากประธานกรรมการชุมชน เพื่อนำไปประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขและปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

๒) บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน)

นายพุลศักดิ์ ปราทาน ผู้แทนบริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) ประชาสัมพันธ์การติดตั้งเน็ตไฟเบอร์แท้แบบ Extreme

บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) มีโปรโมชั่นสำหรับลูกค้าที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์แท้แบบ Extreme ความเร็วของอินเทอร์เน็ต ๒๐ Mbps - ๒๐๐ Mbps โดยเริ่มต้นเดือนละ ๕๐๐ บาทรวมทั้งยกเว้นค่าติดตั้งพร้อมเดินสายภายในฟรีหนึ่งจุด หากท่านใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าทีโอทีทั่วประเทศ โทร.๑๑๐๐ หรือประสานโดยตรงได้ที่ส่วนบริการลูกค้านครหลวงที่ ๔.๒ คุณปทุมณดา ศรีสอน โทร. ๐ ๘๙๓๐๐ ๘๕๓๐ หรือคุณพุลศักดิ์ ปราทาน โทร. ๐ ๘๙๐๐๘ ๐๐๙๙

ขณะนี้บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) ดำเนินการขยายอินเทอร์เน็ตระบบเคเบิลใยแก้วนำแสงในพื้นที่ปากเกร็ด ขออนุญาตประธานกรรมการชุมชน ที่อาจจะเข้าไปประชาสัมพันธ์ แจกโบรชัวร์สินค้าและจัดบูธแสดงสินค้าภายในชุมชนแต่ละชุมชน

ชุมชนปากเกร็ดร่วมใจ ๖ (นายธวัช ชันรุ่ง) ขอความอนุเคราะห์บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) ช่วยดำเนินการย้ายสายโทรศัพท์ บริเวณตรงข้ามปากซอยจรนเด็ยูทร เนื่องจากไฟฟ้านครหลวง ได้รื้อถอนเสาไฟฟ้าออก



ชุมชนปากเกร็ดร่วมใจ ๑๐ (นางบันด์ดา เจริญจรัสกุล) ขอความอนุเคราะห์บริษัท ทีไอที จำกัด (มหาชน) ช่วยดำเนินการย้ายสายโทรศัพท์ที่ขาดหลังคาบ้านเลขที่ ๑๓๒/๒๐๒ ซอย ๑ ภายในหมู่บ้านเกร็ดแก้ว เนื่องจากเจ้าของบ้านจะดำเนินการซ่อมแซมบ้าน

นายพุลศักดิ์ ปราทาน ผู้แทนบริษัท ทีไอที จำกัด(มหาชน) สำหรับปัญหาของชุมชนปากเกร็ดร่วมใจ ๖ และชุมชนปากเกร็ดร่วมใจ ๑๐ จะส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ หากอยู่ในความรับผิดชอบดูแลก็จะดำเนินการ หากไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบดูแลก็จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการ พร้อมทั้งยินดีรับฟังปัญหา และข้อเสนอแนะจากประธานกรรมการชุมชน เพื่อนำไปประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขและปรับปรุง การดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

### ๓) แนวทางหลวงนนทบุรี

ไม่มีผู้แทนเข้าร่วมการสัมมนา

### ๔) การไฟฟ้านครหลวง

นายวรวิทย์ อนันต์มนตรีโชค ผู้แทนการไฟฟ้านครหลวง ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา ทราบ ดังนี้

การไฟฟ้านครหลวงฝ่ายกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม กำหนดจัดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน ในหัวข้อเรื่อง “ความรู้ในการใช้ไฟฟ้าให้ปลอดภัย และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับผู้ถูกไฟดูด / ช็อก” ในวันเสาร์ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๑๑ ชั้น ๑๑ การไฟฟ้านครหลวงเขตนนทบุรี โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ – ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ โดยในช่วงเช้า มีการลงทะเบียน พิธีเปิดโดยผู้บริหารการไฟฟ้านครหลวง การบรรยายเกี่ยวกับพื้นฐานระบบไฟฟ้า ระบบจำหน่ายการไฟฟ้านครหลวง และอันตรายจากไฟฟ้ารวมทั้งการป้องกัน พักรับประทานอาหารกลางวัน ส่วนในช่วงบ่ายให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาเข้าร่วมกิจกรรมตามฐานต่างๆ จำนวน ๓ ฐาน ประกอบด้วย ฐานการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน ฐานตรวจสอบแผงเมนสวิตช์ และฐาน CPR ปิดท้ายด้วยการสรุปและตอบข้อซักถาม

หากท่านใดมีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมโครงการดังกล่าว สามารถโหลดใบสมัครได้ทาง เว็บไซต์ [www.youngmea.com](http://www.youngmea.com) หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม โทร. ๐ ๒๒๕๖ ๓๕๙๓, ๐ ๒๒๕๔ ๙๕๕๐ ต่อ ๔๕๙๓ เวลา ๐๗.๓๐ น. – ๑๕.๓๐ น.

ชุมชนปากเกร็ดร่วมใจ ๘ (นางสาวประภัสสร กันทะวงศ์) ขอความอนุเคราะห์การไฟฟ้านครหลวง ช่วยดำเนินการย้ายเสาไฟฟ้าที่ชำรุดและเก็บสายไฟฟ้าที่กองกับพื้น บริเวณหน้าโรงเรียนสวนกุหลาบ เนื่องจากการไฟฟ้านครหลวง ได้ดำเนินการปักเสาไฟฟ้าใหม่แทนเสาไฟฟ้าที่ชำรุดเรียบร้อยแล้ว

นายวรวิทย์ อนันต์มนตรีโชค ผู้แทนการไฟฟ้านครหลวง สำหรับปัญหาของชุมชนปากเกร็ดร่วมใจ ๘ จะตรวจสอบและดำเนินการแก้ไข พร้อมทั้งยินดีรับฟังปัญหาข้อร้องเรียนจากประธานกรรมการชุมชน เพื่อนำไปประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขและปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

### ๕) การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

นายชาญเดช ชาญประเสริฐ ผู้แทนการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ยินดีรับฟังปัญหาข้อร้องเรียนจากประธานกรรมการชุมชน เพื่อนำไปประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขและปรับปรุงการดำเนินงาน

ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

๖) แนวทางหลวงชนบท นนทบุรี

ไม่มีผู้แทนเข้าร่วมการสัมมนาฯ

๗) สำนักงานที่ดิน จังหวัดนนทบุรี (สาขาปากเกร็ด)

นางนิษฐา ศิลปะกอบ ผู้แทนสำนักงานที่ดิน จังหวัดนนทบุรี (สาขาปากเกร็ด) ประชาสัมพันธ์ เรื่องการขอหนังสือรับรองราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน

๑. ประชาชนทั่วไปสามารถขอดู หรือขอทราบราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินได้ที่สำนักงานที่ดิน ท้องถิ่น

๒. ประชาชนที่มีความประสงค์จะคัดสำเนาบัญชี รูปแผนที่ประกอบบัญชี หรือขอหนังสือ รับรองราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน จะต้องเป็นเจ้าของที่ดินแปลงนั้น หรือเป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากเจ้าของที่ดิน แปลงนั้น โดยจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการขอคัดหรือขอหนังสือรับรองราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินตามระเบียบฯ ดังนี้ ค่าคำขอแปลงละ ๕ บาท, ค่ารับรองฉบับละ ๑๐ บาท, ค่าพยานคำขอเรื่องละ ๒๐ บาท และค่ามอบอำนาจ (ถ้ามี) เรื่องละ ๒๐ บาท

ชุมชนปากเกร็ดร่วมใจ ๙ (นายธำรงค์ จันทร์สุกรี) ประชาชนที่มีความประสงค์ที่จะซื้อที่ดิน จากกรมบังคับคดี จะมีวิธีการและขั้นตอนในการดำเนินการตรวจสอบราคาประเมินที่ดินอย่างไร

นางนิษฐา ศิลปะกอบ ผู้แทนสำนักงานที่ดิน จังหวัดนนทบุรี (สาขาปากเกร็ด) การตรวจสอบ ราคาประเมินที่ดิน สามารถดำเนินการได้ ๒ กรณี ดังนี้

๑. ติดต่อกรมที่ดิน ในการขอทราบราคาประเมินที่ดินและขอเปิดบัญชีเทียบราคาประเมินที่ดิน

๒. ใช้บริการตู้บริการประชาชนเกี่ยวกับการขอทราบราคาที่ดิน โดยคีย์เลขที่โฉนดที่ดิน ตำบล อำเภอ จังหวัด เนื้อที่ และกดเมนูเลือกขอทราบราคาประเมินที่ดิน ก็จะทราบทันที (ตู้บริการประชาชนเกี่ยวกับการ ขอทราบราคาที่ดินของสำนักงานที่ดิน จังหวัดนนทบุรี (สาขาปากเกร็ด) ตั้งอยู่บริเวณประชาสัมพันธ์)

นางนิษฐา ศิลปะกอบ ผู้แทนสำนักงานที่ดิน จังหวัดนนทบุรี (สาขาปากเกร็ด) ยินดีรับฟัง ปัญหาข้อร้องเรียนจากประธานกรรมการชุมชน เพื่อนำไปประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขและปรับปรุง การดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

วาระที่ ๖ ผลการแก้ไขปัญหาความต้องการของชุมชนประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

สืบเนื่องจากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระหว่างผู้บริหารเทศบาลและคณะกรรมการชุมชน ในวันศุกร์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ มีชุมชนเสนอปัญหาความต้องการของชุมชน ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดแนบท้าย หากมีข้อสงสัยติดตามที่หน่วยงานที่รับผิดชอบทั้งนี้ได้มีการประชุม เพื่อติดตามปัญหาให้กับชุมชน และแจ้งผลการดำเนินการให้ทราบแล้ว (ตามเอกสารแนบ)

วาระที่ ๗ - เรื่องจากส่วนราชการ

กองสวัสดิการสังคม

- ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมอาชีพพระยะสั้นประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๐

เทศบาลนครปากเกร็ด จัดทำโครงการฝึกอบรมอาชีพพระยะสั้นสำหรับประชาชน ในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๐ ณ ศูนย์ฝึกอาชีพและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๐๐ น. มีจำนวน ๓ หลักสูตร ดังนี้

- หลักสูตรการทำอาหารจานเดียว (ข้าวหมูแดง / ข้าวหมูกรอบ)
- หลักสูตรการพับรีบบิ้นเหรียญโปรยทาน
- หลักสูตรการทำดอกไม้จันทน์

ขอให้ประธานกรรมการชุมชน ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนาอาชีพ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครปากเกร็ด โทร. ๐ ๒๙๖๐ ๙๗๐๔ - ๑๔ ต่อ ๗๒๓ - ๗๒๖ โทรสาร ๐ ๒๙๖๐ ๙๗๐๔ - ๑๔ ต่อ ๗๒๔ ในวันและเวลาราชการ

- ประชาสัมพันธ์การสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้ารับการรักษา ณ สถานพยาบาลของรัฐ

ระเบียบของกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) พ.ศ. ๒๕๖๐

๑. ผู้ป่วยที่ยากไร้ สามารถขอรับการสงเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้ารับการรักษา ณ สถานพยาบาลของรัฐจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พมจ.) จำนวน ๒,๐๐๐ บาท ต่อคน ไม่เกินสามครั้งต่อคนต่อปีงบประมาณ

๒. กรณีที่ผู้ป่วยยากไร้ ได้รับการสงเคราะห์ตามข้อ ๑ แต่ได้รับไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย เช่น มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้ารับการรักษา ณ สถานพยาบาลของรัฐ จำนวน ๔,๐๐๐ บาท แต่ได้รับการสงเคราะห์ค่าใช้จ่ายจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พมจ.) จำนวน ๒,๐๐๐ บาท สามารถขอรับการสงเคราะห์เพิ่มเติมได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) สามารถให้การสงเคราะห์เพิ่มเติมได้ตามที่จ่ายจริงจำนวน ๒,๐๐๐ บาทต่อคน และไม่เกินสามครั้งต่อคนต่อปีงบประมาณ

๓. สามารถยื่นเอกสารคำร้องขอรับการสงเคราะห์เพิ่มเติมได้ที่กองสวัสดิการสังคม สำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ด ซึ่งเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม จะดำเนินการตรวจสอบผู้ป่วยยากไร้ที่ยื่นคำขอมีคุณสมบัติครบถ้วนหรือไม่ และจะส่งคำขอรับการสงเคราะห์เพิ่มเติม ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาโดยเร็ว

- ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดชุมชนพัฒนา ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

กองสวัสดิการสังคม ได้ดำเนินโครงการประกวดชุมชนพัฒนาประจำปี ๒๕๖๐ มีชุมชนสมัคร เข้าร่วมการประกวด จำนวน ๕๙ ชุมชน โดยคณะทำงานฯ ได้ประชุมพิจารณาตัดสินการประกวด เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ โดยมีมติตัดสิน ดังนี้

๑. ชุมชนพัฒนายอดเยี่ยม ประจำปี ๒๕๖๐ ได้รับรางวัลโล่เกียรตินิยม และเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาชุมชนเพิ่มขึ้นจากเดิมชุมชนละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท เป็นเงินอุดหนุนชุมชนละ ๑๔๐,๐๐๐ บาท โดยให้เป็นเงินอุดหนุนชุมชนในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ มีจำนวน ๑๘ ชุมชน ได้แก่ ชุมชนปากเกร็ดร่วมใจ ๙, ชุมชนบางตลาดพัฒนา ๑, ชุมชนประชานิเวศน์ ๒ ระยะ ๓, ชุมชนพบสุข, ชุมชนเสริมสุขนคร, ชุมชนบางตลาดพัฒนา ๑๑, ชุมชนสวัสดิการ กทม., ชุมชนปากเกร็ดร่วมใจ ๖, ชุมชนปากเกร็ดร่วมใจ ๗, ชุมชนปากเกร็ดวิไลเจด, ชุมชนบางตลาดพัฒนา ๒, ชุมชนบางตลาดพัฒนา ๓, ชุมชนบางตลาดพัฒนา ๗, ชุมชนบ้านใหม่สมานฉันท์ ๑, ชุมชนบ้านใหม่สมานฉันท์ ๒, ชุมชนบ้านใหม่สมานฉันท์ ๓, ชุมชนบ้านใหม่สมานฉันท์ ๔ และชุมชนบ้านใหม่สมานฉันท์ ๖

๒. ชุมชนพัฒนาดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๐ ได้รับรางวัลใบประกาศเกียรติคุณ มีจำนวน ๒๗ ชุมชน ได้แก่ ชุมชนลานทอง, ชุมชนบางตลาดพัฒนา ๔, ชุมชนคลองเกลือเอื้ออารี ๕, ชุมชนปากเกร็ดร่วมใจ ๑, ชุมชนปากเกร็ดร่วมใจ ๓, ชุมชนปากเกร็ดร่วมใจ ๑๐, ชุมชนบางพุดสามัคคี ๑, ชุมชนบางพุดสามัคคี ๗, ชุมชนสหกรณ์ ๓, ชุมชนบางตลาดพัฒนา ๖, ชุมชนบางตลาดพัฒนา ๑๐, ชุมชนคลองเกลือเอื้ออารี ๒, ชุมชนคลองเกลือเอื้ออารี ๓, ชุมชนคลองเกลือเอื้ออารี ๔, ชุมชนปากเกร็ดร่วมใจ ๕, ชุมชนปากเกร็ดร่วมใจ ๘, ชุมชนบางพุดสามัคคี ๙, ชุมชนบางพุดสามัคคี ๑๐, ชุมชนดวงแก้ว, ชุมชนปากเกร็ดร่วมใจ ๔, ชุมชนวัดกุ๊ - มติชน, ชุมชนพงศ์ธรรมนิเวศน์, ชุมชนบางพุดสามัคคี ๓, ชุมชนบางพุดสามัคคี ๑๒, ชุมชนประชาชื่น, ชุมชนบ้านใหม่สมานฉันท์ ๕ และชุมชนบ้านใหม่สมานฉันท์ ๗ โดยจะมอบรางวัลภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๐ (รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)

### กองการศึกษา

#### - ประชาสัมพันธ์งานประเพณีสงกรานต์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

เทศบาลนครปากเกร็ด กำหนดจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ บริเวณลานจอดรถชั้น ๑ สำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ด เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการสืบสานประเพณี โดยมีกิจกรรม อาทิเช่น การแสดงดนตรีไทย การสงฆ์พระพุทธรูป การสงฆ์พระสงฆ์และการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ขอเชิญประธานกรรมการชุมชน คณะกรรมการชุมชน เข้าร่วมงานประเพณีสงกรานต์ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว (การแต่งกายด้วยผ้าไทยสีไม่ฉูดฉาด)

### สำนักปลัด

#### - ประชาสัมพันธ์วันเทศบาล ประจำปี ๒๕๖๐

เทศบาลนครปากเกร็ด กำหนดจัดงานวันเทศบาลในวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๕ สำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ด ขอเรียนเชิญประธานกรรมการชุมชนและคณะกรรมการชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว (การแต่งกายชุดสุภาพ)

### วาระที่ ๔ - เรื่องอื่นๆ

ชุมชนโรงเรียนทหารขนส่ง (ร้อยเอกสมชาย แก่นวงศ์) บริเวณหน้าโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ. และพื้นที่โรงเรียนทหารขนส่งเป็นพื้นที่ที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ขอความอนุเคราะห์เทศบาลนครปากเกร็ด ช่วยดำเนินการทำทางม้าลาย ตีเส้นเหลืองระหว่างจุดกลับรถ (จุดยูเทิร์น) และไฟกระพริบหรือไฟแดงที่สามารถกดเองได้ในบริเวณดังกล่าว

รองนายกเทศมนตรี (นายสมศักดิ์ พุ่มพวง) สำหรับปัญหาของชุมชนโรงเรียนทหารขนส่ง  
ในบริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่ความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงชนบทบุรี ซึ่งเทศบาลนครปากเกร็ด จะประสาน  
เพื่อดำเนินการ

สทกรณ ๓ (นายโกสิน ชาญเลิศ) เทศบาลนครปากเกร็ด มีโครงการเชื่อมท่อระบายน้ำบริเวณ  
ถนนติวานนท์กับปากซอยสทกรณ ๓ หรือไม่

รองนายกเทศมนตรี (นายวิรัตน์ บรรดาศักดิ์) สำหรับปัญหาของชุมชนสทกรณ ๓ เทศบาล  
นครปากเกร็ด ได้สำรวจแล้วปรากฏว่า แขวงทางหลวงชนบทนนทบุรี วางท่อระบายน้ำบริเวณคลองบางพูดช่วง  
เลยหมู่บ้านปากเกร็ดวิลเลจ ไม่เชื่อมต่อเป็นแนวระดับเดียวกันกับท่อระบายน้ำเดิม ทำให้น้ำไม่สามารถระบายได้  
ซึ่งได้ประสานแขวงทางหลวงชนบทนนทบุรี เพื่อดำเนินการแก้ไขแล้ว

ชุมชนประชาชื่น (นายทรงศักดิ์ จันทโชติ) ขอความอนุเคราะห์ที่เทศบาลนครปากเกร็ด  
ช่วยดำเนินการนำแบตเตอรี่ใส่เครื่องสูบน้ำของชุมชนด้วย เพื่อดำเนินการสูบน้ำในช่วงเวลาฝนตก เนื่องจาก  
เข้าช่วงฤดูฝนแล้ว หากเทศบาลนครปากเกร็ด จะมอบหมายให้ชุมชนช่วยดูแลเครื่องสูบน้ำทางชุมชนก็ยินดี

ปลัดเทศบาล (นายสุทร บุญศิริชูโต) สำหรับปัญหาของชุมชนประชาชื่น จะให้เจ้าหน้าที่  
สำนักงานช่าง นำแบตเตอรี่ใส่เครื่องสูบน้ำของชุมชน เพื่อดำเนินการสูบน้ำในช่วงเวลาฝนตก ซึ่งเป็นการบรรเทา  
ปัญหาน้ำท่วมขังในเบื้องต้น

ปลัดเทศบาล (นายสุทร บุญศิริชูโต) ขอนำเรียนข้อมูลในการขับเคลื่อนเรื่องการทำงานของ  
เทศบาลนครปากเกร็ด และจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับผู้นำชุมชน ดังนี้

๑. ในขณะนี้ฝนตกค่อนข้างบ่อย โดยเฉพาะในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด และเทศบาลนคร  
นนทบุรี ทำให้น้ำในบางจุดระบายไม่ทัน แต่เจ้าหน้าที่ก็สามารถดำเนินการแก้ไขได้ทันท่วงที ทำให้ไม่มีน้ำท่วมขัง  
บนถนนแจ้งวัฒนะ ถนนศรีสมาน และถนนสามัคคี เนื่องจากมีการบูรณาการร่วมกับองค์กรที่เกี่ยวข้องในการแก้ไข  
ปัญหาน้ำท่วมขังของจังหวัดนนทบุรี สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เทศบาลนครปากเกร็ด เตรียมดำเนินการ  
ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำ ประตูระบายน้ำ เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังในเขตพื้นที่

๒. การพัฒนาตามนโยบายของจังหวัดนนทบุรี เทศบาลนครปากเกร็ด บูรณาการร่วมกับ  
จังหวัดนนทบุรี ขับเคลื่อนตลาดประชารัฐ เนื่องจากเป็นต้นแบบสำคัญในระดับประเทศ ที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว  
เชิงวัฒนธรรมที่เกาะเกร็ด โดยมีการติดตามจากกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดทุกเดือน ในส่วน  
พื้นที่เทศบาลนครปากเกร็ด ได้จัดทำทางลาดขึ้นลงสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ บริเวณทำน้ำปากเกร็ด ออกแบบโดย  
อารยสถาปัตย์ เพื่อดูแลพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนที่จะมาใช้บริการสาธารณะร่วมกัน ในขณะนี้เทศบาลนคร  
ปากเกร็ด ได้รับมอบหมายจากจังหวัด และส่วนกลางให้เป็นองค์กรหลักในการดูแลขับเคลื่อนการพัฒนาในเรื่อง  
วัฒนธรรมของเกาะเกร็ด เพื่อต้อนรับกลุ่มองค์กรต่างๆที่จะเข้ามาศึกษาดูงาน ขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่  
เกี่ยวข้องในการดูแล อำนวยความสะดวกและเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับผู้มาเยือนเขตพื้นที่เทศบาลนครปากเกร็ด

๓. การเตรียมการเปลี่ยนแปลงสำหรับโครงการที่จะเกิดขึ้น ดังนี้

๓.๑ โครงการรถไฟฟ้าสีชมพู จะเริ่มดำเนินการประมาณเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐ ซึ่งจะ  
ส่งผลกระทบต่อจราจรบนถนนติวานนท์ และถนนแจ้งวัฒนะ

๓.๒ โครงการนำสายไฟฟ้าลงดิน ของการไฟฟ้านครหลวง ตั้งแต่ถนนติวานนท์และ ถนนแจ้งวัฒนะ จะเริ่มดำเนินการกลางปี ๒๕๖๑ ซึ่งจะมีผลกระทบกับการสื่อสาร เช่น สายเคเบิล สายโทรศัพท์ ฯลฯ ที่จะต้องดำเนินการนำลงดินด้วย

๓.๓ เทศบาลนครปากเกร็ด จะดำเนินการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ภายใน เดือนกันยายน ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นนโยบายของจังหวัดนนทบุรี ที่จะติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ทั้งจังหวัด ซึ่งในขณะนี้ได้มีการวางแผนร่วมกับจังหวัดเพื่อดำเนินการ

๔. การแก้ไขการจราจรในถนนหลัก คือถนนแจ้งวัฒนะ ในขณะนี้จังหวัดนนทบุรี ได้ร่วมกับ หน่วยราชการต่างๆ เช่น เทศบาล อำเภอ สำนักงานจังหวัด ขนส่งจังหวัด เจ้าหน้าที่ตำรวจ ร่วมกันสำรวจตรวจสอบ จุดที่ทำให้การจราจรติดขัด ซึ่งพบประมาณ ๑๔ จุด ซึ่งจะเร่งรัดดำเนินการแก้ไข และภายในระยะเวลาสองเดือน จะดำเนินการทำทางเลี่ยงเมืองในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด และเทศบาลนครนนทบุรี เพื่อให้พี่น้องประชาชนมี ทางเลี่ยงในการสัญจร เพื่อลดปัญหาการจราจรติดขัด

๕. การขับเคลื่อนในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับเทศบาลนครปากเกร็ด เรื่องหมู่บ้านจัดสรร ๔.๐ ซึ่งในขณะนี้ได้วางมาตรการเป็นแนวทางปฏิบัติดังนี้ กรณีหมู่บ้านจัดสรรที่เกิดขึ้นใหม่ จะต้องมีการจัดขยะ มีการคัดแยกขยะ มีระบบบำบัดน้ำเสีย มีระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) และมีระบบแอลอีดี (LED) ส่วนหมู่บ้าน จัดสรรเก่าก็จะบูรณาการให้อยู่ในทิศทางแนวทางเดียวกันกับหมู่บ้านจัดสรรที่เกิดขึ้นใหม่

๖. ในขณะนี้กฎหมายเกี่ยวกับการขนส่ง ในเรื่องการขับซึ่รถยนต์ การคาดเข็มขัดนิรภัย มีผลบังคับใช้แล้ว ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ดำเนินการตามกฎหมายแล้วในขณะนี้ และในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ขอความร่วมมือให้เล่นน้ำตามประเพณีไทยอย่างสุภาพ เพื่อลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุตามนโยบายของรัฐบาล

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสุตาพร โชติยะชัชชัย)

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

ผู้จัดรายงานการสัมมนาฯ

(นางสุตารัตน์ ชูเชิด)

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

ผู้ตรวจรายงานการสัมมนาฯ

กราบ

(นายสมศักดิ์ พุ่มพวง)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน  
นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด

นายกสภาผู้ทรงคุณวุฒิ  
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน

(นางอารีย์ จันทร์สำเภา)  
หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์

ข้าราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครปากเกร็ด